

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ก.ย. 2563

ประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย

หัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร”

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภากา	โจทย์สำคัญของการเขียนบทความวิจัยคือเขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่คือ คุณภาพของงานวิจัย และนโยบาย ขอบเขตการตีพิมพ์ของวารสาร
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองปริดา ทองมาดี	ศึกษาประเด็นปัญหาและประโยชน์ที่จะนำไปใช้ เป็นโจทย์ในการเขียน นำไปสู่การขยายผลต่าง ๆ
3.	อาจารย์นันทิกา บุญอาจ	การจะตั้งโจทย์ปัญหานั้น จะต้องตั้งจากปัญหาที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ หลังจากจบการวิจัยแล้วผลของงานวิจัยจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ หรือสามารถใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
4.	อาจารย์เกศินี บัวดิศ	เป็นความท้าทายของนักวิจัย นักวิจัยบางท่านถนัดทำวิจัย ปริมาณ บ้าง หรือวิจัยคุณภาพ อาจมีความถนัด หรือความสนใจ ไม่เหมือนกัน เพราะอาจด้วยประสบการณ์ในการทำวิจัย มากกว่า ตรงนี้ บอกเลย ประสบการณ์มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัย บางครั้งเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของการทำวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ แต่บางครั้ง ก็อาศัยการอดทนเป็น ปี ๆ ในการเก็บข้อมูล ไม่สะดวกสำหรับผู้ให้ข้อมูล หรือ ไม่สะดวกสำหรับติดงาน ติดวัน ก็เลื่อน ๆ ไปเรื่อย ๆ สุดท้าย คือ รอผู้ให้ข้อมูลสะดวก ในการตอบหาเป็นแบบสัมภาษณ์ การทำโจทย์ในการทำวิจัย

	<p>ต้องเริ่มที่การตั้งคำถามงานวิจัย เพราะคำถามของงานวิจัยจะนำมาสู่การออกแบบงานวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ โดยข้อควรคำนึง คือ งานวิจัยนั้นมีประโยชน์ใหม่ ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่อง นั้น มีความคุ้มค่าและสามารถดำเนินการวิจัยและหาข้อสรุปได้ และสิ่งสำคัญของคำถามงานวิจัย คือ คำถาม งานวิจัยนั้นนำไปสู่การเลือกปัญหาวิจัยและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ได้ด้วย แต่ตอนนี้ต้องทำงานวิจัยให้ตรงกับสาขา และสอดคล้องกับผู้ที่ทำวิจัย ด้วยว่า สนใจเรื่องใด และอยากทำเรื่องใด การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีความยากพอสมควร หากเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ก็ยาก เพราะผู้วิจัยต้องดำเนินการวิจัย คิดและลงมือทำ หากทำเรื่องเกี่ยวกับขัดศีลธรรม จารีตประเพณี หรือลงรายละเอียดไปที่งานของแต่ละเรื่อง ซึ่งมาหากผู้วิจัยทำเองทั้งหมด</p> <p>หลักการตั้งชื่อ</p> <ol style="list-style-type: none">1.ให้แปลก ไม่ซ้ำกับเรื่องที่ผู้อื่นทำวิจัยผู้วิจัยอาจเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง แล้วมาตั้งโจทย์2.กรอบวิจัย มาจากการตั้งชื่อ เพื่อให้ได้ key word3.สมมุติฐาน พร้อมลองตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคร่าว แต่การตั้งชื่อก็คือยาก เพราะบางครั้งผู้วิจัยแค่มิความสนใจ อยากที่จะทำและควรเป็นชื่อที่สอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผู้วิจัยทำ4.หากเป็นวิจัยในเชิงรีวิวเอกสารอย่างน้อย ไม่ควรเกิน 20-30 เรื่อง หาก <p>แต่ที่ผ่านมามีเห็นบางงานวิจัยรีวิว 100 กว่า เรื่องก็มี อันนี้ทำยากเพราะผู้วิจัยจะต้องอ่าน เยอะ แล้วมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้ประเด็น มองเห็นว่าประเด็นไหน สอดคล้องกับสมมุติฐานในเรื่องใดด้านใด</p>
--	---

สรุปประเด็น

เป็นความท้าทายของนักวิจัย นักวิจัยบางท่านถนัดทำวิจัย ปริมาณ บ้าง หรือวิจัยคุณภาพ อาจมีความถนัด หรือ ความสนใจ ไม่เหมือนกัน เพราะอาจด้วยประสบการณ์ในการทำวิจัย มากกว่า ตรงนี้ บอกเลยประสบการณ์มีความสำคัญสำหรับการทำวิจัย บางครั้ง เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของการทำวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ แต่ บางครั้ง ก็อาศัยการคิดเป็น ปี ๆ ในการเก็บข้อมูล ไม่สะดวกสำหรับผู้ให้ข้อมูล หรือ ไม่สะดวกสำหรับติดตาม ติดตาม ก็เลื่อน ๆ ไปเรื่อย ๆ สุดท้าย คือ รอผู้ให้ข้อมูลสะดวก ในการตอบหาเป็นแบบสัมภาษณ์

การหาโจทย์ในการทำวิจัย

ต้องเริ่มที่การตั้งคำถามงานวิจัย เพราะคำถามของงานวิจัยจะนำมาสู่การออกแบบงานวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ โดยข้อควรคำนึง คือ งานวิจัยนั้นมีประโยชน์ใหม่ ผู้วิจัยมีความรู้ในเรื่อง นั้น มีความคุ้มค่าและสามารถดำเนินการวิจัยและหาข้อสรุปได้ และสิ่งสำคัญของคำถามงานวิจัย คือ คำถาม งานวิจัยนั้นนำไปสู่การเลือกปัญหาวิจัยและสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอื่น ๆ ได้ด้วย แต่ตอนนี้ต้องทำงานวิจัยให้ตรงกับสาขา และสอดคล้องกับผู้ที่ทำวิจัย ด้วย ว่า สนใจเรื่องใด และอยากทำเรื่องใด การวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีความยาก พอสมควร หากเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ก็ยาก เพราะผู้วิจัยต้องดำเนินการวิจัย คิดและลงมือทำ หากทำเรื่องเกี่ยวกับชาติศีลธรรม จารีต ประเพณี หรือลงรายละเอียดไปไปที่ งานของแต่ละเรื่อง ซึ่งมาหากผู้วิจัยทำเองทั้งหมด

หลักการตั้งชื่อ

1. ให้แปลก ไม่ซ้ำกับเรื่องที่ผู้อื่นทำวิจัยผู้วิจัยอาจเข้าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแล้วมาตั้งโจทย์
2. กรอบวิจัย มาจากการตั้งชื่อ เพื่อให้ได้ key word
3. สมมุติฐาน พร้อมลองตั้งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคร่าวแต่การตั้งชื่อก็คือยากเพราะบางครั้งผู้วิจัยแค่มีความสนใจอยากที่จะทำและควรเป็นชื่อที่สอดคล้องกับงานวิจัย ที่ผู้วิจัยทำ
4. หากเป็นวิจัยในเชิงรีวิวเอกสารอย่างน้อย ไม่ควรเกิน 20-30 เรื่อง หากแต่ที่ผ่านมามีงานวิจัยรีวิว 100 กว่า เรื่องก็มีอันนี้ทำยากเพราะผู้วิจัยจะต้องอ่านเยอะแล้วมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้ประเด็น มองเห็นว่าประเด็นไหน สอดคล้องกับสมมุติฐานในเรื่องใดด้านใด